

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Tuy Phước, ngày tháng năm 2024

V/v ý kiến về xây dựng công trình của Công ty TNHH Vũ Hà phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn đi qua địa bàn huyện Tuy Phước

Kính gửi: Công ty TNHH Vũ Hà.

UBND huyện Tuy Phước nhận được Đơn đề nghị hỗ trợ về việc xác nhận hồ sơ xây dựng ngày 30/5/2024 của Công ty TNHH Vũ Hà; về vấn đề này, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước có ý kiến như sau:

Dự án: Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, đoạn đi qua địa bàn huyện Tuy Phước có chiều dài 10,14 km (trong đó xã Phước An 4,68 km và Phước Thành 5,46 km) và 880 m đường dẫn. Diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi khoảng 79,36 ha/1.060 trường hợp (Đất rừng 29,7 ha; đất ở 4,3 ha; đất trồng lúa 29,53 ha; đất trồng cây lâu năm và trồng cây hàng năm khác 15,83 ha (kể cả đất khác: Nghĩa địa, nương, bờ...)).

Công ty TNHH Vũ Hà là 01 trong những tổ chức bị ảnh hưởng, phải thực hiện thu hồi đất với diện tích thu hồi: 16.330,6m², loại đất nông nghiệp khác (NKH), bao gồm nhà nuôi cấy mô và các công trình phụ trợ kèm theo. Do tính chất đặc thù, để di dời nhà nuôi cấy mô thì phải xây dựng xong ở vị trí mới; vị trí mới này chưa thực hiện điều chỉnh quy hoạch nhưng phù hợp với định hướng quy hoạch của địa phương.

Để đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư theo chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh, UBND huyện Tuy Phước đã thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Vũ Hà thực hiện đồng thời việc đầu tư xây dựng tại vị trí mới và thực hiện các thủ tục về quy hoạch, xây dựng theo quy định, như nội dung trình bày theo đơn ngày 30/5/2024 của Công ty TNHH Vũ Hà. Đến nay, Công ty TNHH Vũ Hà đã lập, trình UBND huyện phê duyệt điều chỉnh quy hoạch và đang thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của UBND huyện Tuy Phước, đề nghị Công ty TNHH Vũ Hà phối hợp thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện (đ/c Xuân);
- Phòng KT&HT huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân